

ที่ ปท.สนก. 062/2567

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ครั้งสุดท้าย

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (PRG-W1)

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1)

ตามที่บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRG-W1) จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 15 มกราคม 2565 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRG-W1) ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

(รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์)

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

3. ราคาและอัตราการใช้สิทธิ

- ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 4.4649 บาท
- อัตราในการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1.1199 หุ้น

4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

5. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)

ตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

6. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

แผนกกฎหมาย

อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-501-2175 โทรสาร 02-501-2176

8. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

8.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prg.co.th

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์) ดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (2) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)

(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

I. บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

II. บุคคลต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

III. นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (I) หรือข้อ (II) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

IV. นิติบุคคลต่างประเทศ / คัสโตเดียน

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัทและ/หรือหนังสือรับรอง ซึ่งต้องมีรายการแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น อำนาจในการลงนาม และที่ตั้งของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (I) หรือ (II) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและ/หรือตัวแทน รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

I. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี " บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 329-5-85577-1 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

II. ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัท หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

9. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.prg.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)